
sþ. 525. Fyrirspurn [233. mál]
til fjármálaráðherra um söluskatt af íslenskum kvikmyndum.

Frá Svavari Gestssyni.

Hverju nema áætlaðar söluskattstekjur ríkisins af íslenskum kvikmyndum á árinu 1988?


